

## แถลงข่าว

# เรื่อง สรุปการประชุมและคณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาผ่านร่าง กบข.

วันนี้ ( 29 มี.ค. 2556 ) **ดร.วิศร อัครสันตติกุล ประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย** กล่าวว่า **จากกรณีที่สมาชิก กบข. ทั่วประเทศได้ผนึกรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย และหรือให้เลิกล้ม กบข."** ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นั้น

เป็นที่ปรากฏชัดว่าได้มีสมาชิก กบข. ที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนจาก กบข. ได้เคลื่อนตัวจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสมาชิกที่อยู่ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมชุมนุมกันมาก เป็นประวัติการณ์ นับแต่ที่ได้มีการเรียกร้องตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จึงขอสรุปเพื่อให้สมาชิก กบข. ได้ทราบ พอสังเขป ดังนี้

**1. ได้มีสมาชิก กบข. ทั่วประเทศต่างทยอยเข้าถึงกรุงเทพฯตั้งแต่เวลา 05.00 น.** ได้มีเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่จากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์เล่นประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้สมาชิกที่เดินทางถึงให้ไปรวมตัวกัน**ที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลด้านสำนักงาน ก.พ. และพิธีกรบนเวทีต่างก็สลับให้ข้อมูลกันตลอดเวลา ซึ่งเมื่อรวมแล้วมีผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ ประมาณ 30,000 คนเศษ นับว่ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา** ซึ่งองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ รวมทั้งฝ่ายผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วย

**2. เมื่อถึงเวลาประมาณ 9.00 น. เศษ** ทางทำเนียบรัฐบาลได้นัดหมายให้เข้าเจรจาแบบทวิภาคีที่ห้องประชุมในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งฝ่ายรัฐบาล มี**นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุพร อัดถาวงศ์ ส.ส. จังหวัดนครราชสีมาและเจ้าประสิทธิ์** ส่วนฝ่ายตัวแทนองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทยมีประมาณ 25 คน ประกอบด้วย **ดร.วิศร อัครสันตติกุล ประธาน** และรองประธาน 2 คน คือ **นายอน กาจกระโทก และนายไพฑูรย์ พิมพ์ทอง** และฝ่ายกรรมการร่วม คือ **นายธวัชชัย พิกุลแก้ว ผอ. สฟป. กาญจนบุรี เขต 4 และนายกสมาคมผู้บริหารการศึกษา/นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ. สฟป. นครราชสีมา เขต 1 และผู้แทนใน ก.ค.ศ. / นายเลิศชาย สุขประเสริฐ** ประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. จังหวัดสุรินทร์ พร้อมตัวแทนจากภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก ครบทุกภาคส่วน

**3. ที่ประชุมได้ขอยุติในการที่จะแก้ไขกฎหมาย กบข. ในประเด็นความสมัครใจให้สามารถลาออกจาก กบข. ได้ และให้มีผลย้อนหลังไปถึงสมาชิกที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยฝ่ายรัฐบาลรับจะนำคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และนำเข้ากรม. ในวันที่ 2 เมษายน 2556** ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะต้องไปพบสมาชิก กบข. ที่มาชุมนุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นสัญญาประชาคม ซึ่งนายกิตติรัตน์ ก็ได้ไปพบที่ชุมนุมสมาชิกในเวลาประมาณ 11.30 น.เศษ **ดร.วิศร อัครสันตติกุล** ประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย ได้หารือคณะกรรมการที่เป็นแกนนำแล้ว จึงประกาศยุติการประชุมและขอให้สมาชิก กบข. เดินทางกลับ

4. ในภาคบ่ายคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทยจึงได้ประชุมสรุปและแต่งตั้งตัวแทนในการติดตามการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรอง ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ประชุมมีมติในเวลาประมาณ 18.00 น.เศษ พิจารณาผ่านแนวทางการแก้ไขกฎหมาย กบข. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่จะนำเข้า ครม. ขอให้ตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ ได้เสนอตัวไปที่ ก.ค.ศ. ออน กาจกระโทก โทร. 081-9999934 หรือที่ฝ่ายประสานงานภาคต่าง ๆ ได้ เพื่อที่จะร่วมกันไปผลักดันและรับทราบข้อมูลด้วยกัน จนกว่าร่างกฎหมายจะเข้าไปสู่รัฐสภา ส่วนรายละเอียดที่เป็นข้อเสนออื่น ๆ ก็จะร่วมกันศึกษาหาแนวทางเพิ่มเติมให้สมาชิก กบข. ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดต่อไป

**ขอขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้ร่วมกันต่อสู้ สู้ สู้ ๆ ๆ ไปจนกว่าจะแก้กฎหมาย กบข. สำเร็จนะครับ อย่าไปฟังข้ออ้างของปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการ กบข. ที่อ้างลมๆ แล้ง ๆ สวยหรู โดยที่ไม่มีควมรับผิดชอบต่อสมาชิกใด ๆ " ดร.วิศร์ กล่าว**